

Số: 94/BČ-CTLNNS

Ninh Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật của Nhà nước từ năm 2016 đến tháng 6/2023

Thực hiện Công văn số 3703/UBND-TCD, ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 21/8/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn báo cáo tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật của Nhà nước từ năm 2016 đến tháng 6/2023, như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn là Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được UBND tỉnh giao quản lý và sử dụng 28.485,24 ha thuộc địa giới hành chính 03 xã Hoà Sơn, Ma Nối và một phần của xã Mỹ Sơn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

Những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Cấp ủy, Ban giám đốc đã triển khai Nghị quyết về thi hành Luật phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả khá tích cực. Trên cơ sở được quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết của các cấp ủy đảng, văn bản pháp luật của nhà nước, các phòng chuyên môn đã chủ động tổ chức, triển khai kịp thời, các giải pháp phòng, ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý khi có vi phạm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Đơn vị đã xác định và thực hiện biện pháp phòng ngừa, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện vụ việc, thanh tra, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó, góp phần phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa hoặc tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty

Cấp ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát, tham mưu ban hành các văn bản để cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC; thường xuyên lồng ghép tại các buổi sinh hoạt định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng.

pháp luật của Nhà nước và các quy định về PCTN, TN cụ thể như: Nghị quyết số 04-NQ/TW. ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chỉ thị số 50-CT/TW. ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Thông báo Kết luận số 12-TB/TW. ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ thị số 04-CT/TW. ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: Thông báo, Kết luận các Phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTNTC và công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế... Đồng thời, trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC, các văn bản triển khai, chỉ đạo của các cấp, ngành để xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch,.. nhằm cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về PCTN, TC trong đơn vị. Qua đó, giúp cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Cấp ủy, Ban lãnh đạo Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động thông qua việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo các đoàn thể, phòng chuyên môn, trạm, chốt QLBRV góp ý, tham gia xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCNV, người lao động để xác định rõ vai trò, trách nhiệm, lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá hàng năm; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý kiến quyết, kịp thời các hành vi vi phạm.

Luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC. Với quan điểm phòng ngừa là cơ bản, lâu dài, theo đó tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của CNV, người lao động; công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của Công ty; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu bộ phận, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

2. Kết quả thể chế hóa hoặc tham mưu thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

2.1. Kết quả thể chế hoá, cụ thể hóa hoặc tham mưu thể chế hóa, cụ thể

hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

Năm 2017, thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/4/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; các công ty lâm nghiệp đã xây dựng phương án sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định. Tuy nhiên, tại thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025 nên phương án sử dụng đất của các công ty tạm dừng lại chờ kết quả rà soát quy hoạch 03 loại rừng của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025 phê duyệt.

Hiện nay, quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Sau khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt (*trong đó có chỉ tiêu phân khai quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh*), Công ty sẽ rà soát, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Tổ chức bàn giao về cho địa phương quản lý trong năm 2020 và 2021 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn là 694,09ha (trong đó: Xã Mỹ Sơn: 11,76 ha; Xã Hòa Sơn: 164,90 ha; Xã Ma Nởi: 517,43 ha). Đồng thời kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại diện tích để làm cơ sở cho việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tổ chức cắm mốc ranh giới quản lý rừng và đất lâm nghiệp với tổng chiều dài ranh giới Công ty được giao quản lý là 140,2 km; Số lượng mốc là 115 mốc được đánh số ký hiệu từ 1 đến 115 ở phía Bắc của lâm phần Công ty quản lý trên địa bàn xã Hòa Sơn và ranh giới phía Đông Bắc trên địa bàn xã Mỹ Sơn (phần diện tích đất lâm nghiệp được giao từ UBND xã về cho Công ty quản lý) có chiều dài là 66,5km.

2.2. Kết quả thể chế hoá, cụ thể hoá hoặc tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu

Công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình thực hiện cơ bản đảm bảo tuân thủ theo Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện nghiêm công tác lập HSMT/HSYC; đăng tải thông báo mời thầu và thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu; phát hành HSMT/HSYC; đánh giá HSDT/HSDX; thẩm định trong đấu thầu; thực hiện đấu thầu qua mạng; kiểm tra, giám sát, theo dõi trong đấu thầu; thực hiện trách nhiệm quản lý trong đấu thầu và nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Từ năm 2016 đến 30/6/2023, Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 31 gói thầu. Các công trình/dự án cơ bản đã lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực

về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả; Đấu thầu qua mạng từng bước được triển khai cơ bản tuân thủ theo lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT; Quá trình lựa chọn nhà thầu bảo đảm công khai, minh bạch trong quyết định, chủ trương đầu tư nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí, “*lợi ích nhóm*” và tham nhũng, tiêu cực, không để xảy ra kiện tụng. Trong quá trình thực hiện chưa có các vướng mắc, bất cập nào phải đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định.

2.3. Kết quả thể chế hoá hoặc tham mưu thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được Công ty thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, đăng tải công khai lựa chọn trên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp; Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện đảm bảo đúng quy định, công bằng và công khai, minh bạch. Ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Trong quá trình tổ chức đấu giá lâm sản, để bảo đảm quá trình giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, cử cán bộ cùng tham gia với đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để cùng giám sát, đảm bảo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Kết quả rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTN, TC theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

Trong kỳ, Công ty không có kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát về việc rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTN, tiêu cực.

4. Kết quả hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

4.1. Kết quả ban hành các văn bản để hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật

Trong kỳ Chi bộ, Công ty đã ban hành 31 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (*kèm theo phụ lục*).

4.2. Kết quả hướng dẫn, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật

4.2.1. Kết quả hướng dẫn việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện văn bản pháp luật: Không.

4.2.3. Kết quả tự rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật: Không.

4.2.4. Kết quả khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền qua công tác

kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử: Không.

5. Đánh giá chung về công tác thể chế hoá, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật của Nhà nước

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC; thời gian qua công tác PCTN,TC, trong đơn vị từng bước có sự chuyển biến tích cực trong hành động, ý thức của mỗi cá nhân trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, luôn xác định được trách nhiệm cũng như tầm quan trọng của công tác PCTN,TC; Công ty thường xuyên chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch hàng năm kịp thời triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC; tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng; các biện pháp phòng ngừa trên các lĩnh vực nhạy cảm như: lĩnh vực quản lý đất đai, lĩnh vực đầu tư, kiểm soát tài sản, thu nhập.... được quan tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; công tác tự thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên. Nhờ việc đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên những năm qua Công ty không để xảy ra vi phạm, đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Việc tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng đôi khi còn lúng túng, chưa kịp thời. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ còn hạn chế, tâm lý ngại đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong một số CNV và người lao động trong Công ty vẫn còn do đó chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong phát hiện, tố giác cũng như xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Đối với việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công khai minh bạch gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, do điều kiện, nhiệm vụ đặc thù của Công ty, nhất là cán bộ, đảng viên các trạm QLBR đóng ở nhiều địa bàn, cách xa nhau, thông tin liên lạc, đi lại khó khăn nên khi tập hợp CNV và người lao động để họp quán triệt có phần khó khăn, hạn chế.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid – 19 nên các cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên có phần bị hạn chế, gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra.

Địa bàn được giao quản lý rộng, địa hình hiểm trở, ranh giới diện tích rừng tiếp giáp với nhiều địa bàn (với xã Quảng Sơn, Hòa Sơn; Phước Hà, Mỹ Sơn; huyện Tuy Phong, Bình Thuận; huyện Đức Trọng và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) nên việc kiểm tra, giám sát, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn nhiều hạn chế.

Một số lao động là người đồng bào dân tộc, lao động có trình độ phổ thông chưa qua đào tạo nên còn hạn chế trong việc nghiên cứu, nắm bắt, truyền đạt thông tin, do đó ít nhiều ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỂ CHẾ HÓA, CỤ THỂ HÓA CHỦ TRƯỞNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VỀ PCTN, TC VÀ VIỆC HƯỚNG DẪN, ĐƠN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN, KHẮC PHỤC SƠ HỎ, BẤT CẬP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUỘC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56/QĐ-TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các kết luận tại các kỳ họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chủ động tự kiểm tra, rà soát, có kiến nghị sửa đổi, bổ sung khi phát hiện sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Tăng cường công tác tự kiểm tra, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, TC theo kế hoạch; tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu thầu; đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công,... nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kiên quyết chuyển cơ quan điều tra để xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, đơn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đơn vị không có đề xuất, kiến nghị.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật của Nhà nước từ năm 2016 đến tháng 6/2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn báo cáo Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Chi bộ Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng, các trạm QL BVR C.ty;
- Ban thanh tra nhân dân;
- Lưu: VT, TC-HC.



GIÁM ĐỐC

Phan Văn Tâm

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NINH SƠN

PHỤ LỤC KÈM THEO

CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

(Kèm theo báo cáo số: 94/BC-CTLNNS ngày 05/10/2023 của Công ty)

TT	Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung	Thể loại	Thẩm quyền ban hành	Ghi chú
1.	Kế hoạch số 34/KH-CLNNS ngày 20/3/2016	Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2016	Kế hoạch	Công ty	
2.	Kế hoạch số 43/KH-CLNNS ngày 29/3/2017	Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017	Kế hoạch	Công ty	
3.	Kế hoạch số 11-KH/CB ngày 10/05/2017	Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017	Kế hoạch	Chi bộ	
4.	Kế hoạch số 09-KH/CB ngày 18/03/2018	Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018	Kế hoạch	Chi bộ	
5.	Kế hoạch số 86/KH-CLNNS ngày 24/5/2018	Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018	Kế hoạch	Công ty	
6.	Kế hoạch số 21/KH-CLNNS ngày 11/02/2019	Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019	Kế hoạch	Công ty	
7.	Kế hoạch số 18-KH/CB ngày 08/06/2019	Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019	Kế hoạch	Chi bộ	
8.	Công văn số	Về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân	Công văn	Công ty	



11/CTLNNS-TCHC ngày 01/7/2019	tình về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn bản số 2527/UBND-TCDNC ngày 17/6/2019			
9. Công văn số 12/ CTLNNS-TCHC ngày 24/7/2019	Về việc khẩn trương tổ chức thực hiện số 3008/KH-UBND ngày 15/7/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc	Công văn	Công ty	
10. Công văn số 14/CTLNNS-TCHC ngày 14/08/2019	Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3070/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh	Công văn	Công ty	
11. Công văn số 09/CTLNNS-TCHC ngày 20/05/2019	Về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 132/UBND- TCDNC ngày 26/4/2019 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực tỉnh ủy tại Thông báo số 548-TB/TU ngày 10/4/2019	Công văn	Công ty	
12. Kế hoạch số 17/KH- CLNNS ngày 05/02/2020	Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2020	Kế hoạch	Công ty	
13. Kế hoạch số 07- KH/CB ngày 26/3/2020	Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.	Kế hoạch	Chi bộ	
14. Thông báo số 204/TB-CTLNNS ngày 03/12/2020	Thông báo danh sách đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020	Thông báo	Công ty	
15. Kế hoạch số 15/KH- CLNNS ngày 21/3/2021	Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021	Kế hoạch	Công ty	
16. Công văn số	Về việc triển khai thực hiện Công văn số	Công văn	Công ty	

	20/CTLNNS-TCHC ngày 29/3/2021	1042/UBND-TCDNC ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh			
17.	Thông báo số 285/TB-CTLNNS ngày 19/11/2021	Về việc thông báo danh sách đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021	Thông báo	Công ty	
18.	Kế hoạch số 15/KH-CTLNNS ngày 21/3/2022	Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022	Kế hoạch	Công ty	
19.	Kế hoạch số 17/KH-CTLNNS ngày 24/3/2022	Về thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022	Kế hoạch	Công ty	
20.	Kế hoạch số 23/KH-CTLNNS ngày 20/5/2022	Về thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	Kế hoạch	Công ty	
21.	Thông báo số 102/TB-CTLNNS ngày 23/11/2022	Thông báo cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022	Thông báo	Công ty	
22.	Kế hoạch số 08/KH-CTLNNS ngày 20/02/2023	Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023	Kế hoạch	Công ty	
23.	Công văn số 07/CTLNNS-TCHC ngày 13/3/2023	Về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	Công văn	Công ty	
24.	Kế hoạch số 13/KH-CTLNNS ngày 24/3/2023	Về thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023	Kế hoạch	Công ty	
25.	Công văn số 09/CTLNNS-TCHC ngày 28/3/2023	Về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023	Công văn	Công ty	
26.	Kế hoạch số 05-KH/CB ngày	Về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham	Kế hoạch	Chi bộ	

	21/3/2023	những, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.			
27.	Kế hoạch số 24/KH-CTLNNS ngày 01/6/2023.	Về chuyển đổi vị trí công tác đối với CNV, người lao động của Công ty năm 2023	Kế hoạch	Công ty	
28.	Công văn số 29-CV/CBLNNS ngày 22/6/2023	Về việc triển khai công tác rà soát và tự thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực	Công văn	Công ty	
29.	Công văn số 25/CTLNNS-TCHC ngày 03/7/2023	Về việc triển khai thực hiện Công văn số 37-CV/BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	Công văn	Công ty	
30.	Công văn số 26/CTLNNS-TCHC ngày 18/7/2023	Về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2023	Công văn	Công ty	
31.	Công văn số 30/CTLNNS-TCHC ngày 03/8/2023	Về việc triển khai thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh	Công văn	Công ty	